



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

เรื่อง รายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่นำมาเทียบโอนกับ
รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ระดับปริญญาตรี 4 ปี แล้วนั้น เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สามารถนำมาเทียบโอนได้กับรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

รายวิชาตามสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่อนุญาตให้โอน		รายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สามารถนำมาเทียบโอนได้
7013301	ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้าน บัณฑิต	ผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาระบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
7013310	เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้าน เลิก	ผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และผ่านการทดสอบประเมินความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีเว็บ จากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7013303	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้าน บัณฑิต	ผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และผ่านการทดสอบประเมินความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7013209	วิศวกรรมสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบัณฑิต	ผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และผ่านการทดสอบประเมินความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมสมองกลฝังตัว จากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7013401	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบัณฑิต	ผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และผ่านการทดสอบประเมินความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลือกเสรี	หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต	ผู้ที่มีผลการเรียนรายวิชาใดๆ ที่ยังไม่ได้นำไปเทียบโอนกับรายวิชาอื่น รวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ผลการเรียนที่นำมาเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับค่าคะแนนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.0 หรือ C และรายวิชาที่นำมาขอใช้สิทธิเทียบโอนในครั้งนี้แล้ว
จะนำไปขอเทียบโอนกับรายวิชาอื่นไม่ได้

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตา ชุ่มจันทร์จิรา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์